



Garment Production & Payroll Software

ระบบงาน สำหรับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อการคำนวณค่าแรงรายชิ้นของพนักงาน เป็นระบบงานที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น จากระบบการทำงานจริง ซึ่งจำเป็นต้องมีการ ป้อนข้อมูลการผลิตของพนักงาน และออกรายงานที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการผลิต และการบริหารจัดการ

โปรแกรมจะรองรับการทำงานตั้งแต่ แผนกตัด ได้แก่ข้อมูลการผลิตของลูกค้า แบบผลิต ทั้ง Factory Style และ Customer Style ข้อมูลการบุผ้า เพื่อให้โปรแกรมสร้างคูปองให้อัตโนมติ ทั้งแบบธรรมดา แสดงชื่อขั้นตอนเย็บ และแบบบาร์โค้ด UPC128 ออกรายงานโต๊ะตัด แยกชิ้นหลัก และชิ้นต่อ รายงานมัดคูปอง รายงานการตัดแบบสรุป และสามารถแก้ไข จำนวนชิ้นในมัดได้ กรณีที่ตัดผ้าเสีย

ข้อมูลราคา ของแต่ละขั้นตอนงาน ในแบบผลิต ซึ่งสามารถกำหนดจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้ และคัดลอกข้อมูลขั้นตอน ราคา จากแบบผลิตอื่นที่เคยใส่ข้อมูลไว้แล้วได้ ช่วยลดเวลาที่ใช้สร้างข้อมูลราคาของคูปอง

ขั้นตอนคีย์คูปอง รองรับการคีย์ข้อมูลแบบเร็ว โดยใส่เฉพาะเลขมัด โปรแกรม จะแสดงขั้นตอนที่คีย์ก่อนหน้าให้อัตโนมติ แสดงจำนวนชิ้นในมัด และคำนวณเงินอัตรโนมติ แยกการคีย์ข้อมูลระหว่างคูปองผลิตจริง และคูปองงานซ่อม เพื่อให้รายงาน สถานะการผลิต ออกจำนวนที่ถูกต้อง และออกรายงานคูปอง แบบไม่แสดงราคา เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและแบบแสดงราคา เพื่อคำนวณค่าแรงให้พนักงาน

โปรแกรมจะทำการคำนวณค่าแรง จากการผลิต เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ ให้อัตโนมติ รวมทั้งออกรายงานเงินประกัน ฯ ที่ต้องจ่ายให้พนักงานด้วย นอกเหนือจากรายงาน ค่าแรงโดยปกติ มีรายงานประกอบทั้งด้านประวัติพนักงาน สรุปเวลาทำงาน สรุปการลา สรุปการทำโอที สรุปการจ่ายค่าแรง สลิปค่าแรง แบบนำเสนอภาพี่ ประกันสังคม ดิสก์ส่งธนาคาร รายงานการผลิต สถานะผลิต รายงานการทำงาน และการผลิตเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ

รองรับการทำงานกับเครื่องบันทึกเวลา ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ชนิด หัวเข็ม, อิงค์เจ็ท และเลเซอร์ การใช้งาน ง่าย ใช้ได้ทั้ง เมาส์ และคีย์บอร์ด หน้าจอเป็นภาษาไทย มีคู่มือประกอบการใช้งาน ทำงาน บนระบบวินโดวส์ รองรับการทำงานบนระบบ LAN พร้อมบริการฝึกอบรมถึงสถานที่ การรับประกัน และการบริการปรึกษาการใช้งาน ทางโทรศัพท์ และอีเมล คุ่มค่าเกินราคา เหมาะอย่างยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมรองรับระบบงานขนาดใหญ่

ยินดีสาธิตระบบ **SmartGarment** พร้อมเครื่องบันทึกเวลา แบบสแกนลายนิ้วมือ ,รูดับัตร ถึงสถานที่